

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 4.0 สร้างสรรค์-วิเคราะห์ได้-สื่อสารเป็น

ปาริชาติ บุญ
qualitylife4444@gmail.com

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงแรงกดดัน
กระหนาบต่อบัณฑิตบัณฑิต ผู้ผลิตบัณฑิต
และผู้เรียนบัณฑิต แม้ปัจจุบันเศรษฐศาสตร์
จะยังเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญในการ
กำหนดทิศทางองค์กรและเศรษฐกิจ
ก็ยังได้ผลกระทบไม่แพ้กัน

กรุงเทพธุรกิจ • สกคเศรษฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขนและศรีราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน
สัมมนาวิชาการ “บัณฑิตเศรษฐศาสตร์
ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อ
ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างบัณฑิต ผู้ผลิต
บัณฑิตและผู้เรียนบัณฑิตในยุคดิจิทัลถึงความ
ต้องการตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลง

ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ นายอำนวยการ
เศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ “บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล” นำเอาการปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนว่า “เราเอง
ศตวรรษที่ 21 คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
ซึ่งมีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
โลก เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเป็นการเริ่มต้น
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็น
ยุคของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
สิ่งทีผลิตได้จากการเปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต สร้างการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
กระหนาบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน การศึกษา ตลาดแรงงาน และการ
จ้างงาน ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลก
พื่นนี้ แม้ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ นักศึกษาไม่ยอมจำน
บางแห่งต้องเปิดคณะเศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้
สถาบันการศึกษาต้องยกเลิกสหภาพหลายแห่ง
เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล โดยการใส่ได้พยายาม
เข้าใจ และต้องจัดการปัญหาได้อย่างเร่งด่วน
เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในแง่ของการผลิตกำลังคน
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความ
ต้องการกำลังคนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

4C กักขังจำเป็นศตวรรษ 21
ศศ.รุ่งศักดิ์ อธิบายศาสตร์ของอีกรวมที่ไม่ใช่
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โพธิสัตย์วิทยุวิทยุ “เศรษฐกิจดิจิทัล”
ว่า โลกเปลี่ยนเร็วมาก ต่อไปเป็นโลกของ
AI, Robotics, IoT 5G ฯลฯ ความรู้จะอยู่
รอบตัวเรา ดังนั้น อาจารย์ต้องเปลี่ยน
ไม่ใช่แค่สอนหนังสือ แต่ทำหน้าที่เหมือน
โค้ชฟุตบอล พาเด็กไปสำรวจความรู้ สื่อสาร
ด้วยความคิดเพราะในยุคนี้การอ่านหนังสือ
ทุกสิ่ง ยุคที่สิ่งใหม่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญา
ความเร็ว และยืดหยุ่น รัฐบาลก็เข้าใจเรื่องนี้
และพยายามสร้าง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
หรือ S-Curve เราอยู่ในยุคที่ต้องเลิกพึ่ง
ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่
ควรเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ยกระดับความรู้
และการผลิตให้สูงขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ทักษะที่จำเป็นสำหรับ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 คือ 4C
ได้แก่ 1. Communication ต้อง
สื่อสารเป็น 2. Collaboration ต้อง
สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น
ทำงานกับลูกได้ 3. Critical
Thinking มีความคิดเชิงวิพากษ์
และ 4. Creativity มีความคิด
สร้างสรรค์ ออกนอกกรอบโลก
พื่นนี้ไปแต่ใหม่ทันความรู้
พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ก็ยัง
เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงคนที่ดีในการใช้ชีวิต และมี
Passion ในการผลักดันความฝันให้สำเร็จ

“อนาคตข้างหน้าในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล สิ่งเดียวที่เราทำได้ คือ ความไม่รู้อัน
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ไม่ใช่เป็นต้อง
ประสบความสำเร็จ เราแค่เราเตรียมตัวไว้
พื่นนี้ คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เอา
มาดแลไว้ซึ่งในและล้มไปข้างหน้า โลกที่
คือการทำงานด้วยทักษะและเรียนรู้ไป
พร้อมกัน” ศศ.รุ่งศักดิ์ กล่าว

ตลาดแรงงาน ต้องการคนวิเคราะห์ได้
เวทาค์ พวงทรัพย์ ผู้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานสถิติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กล่าวในนามภาครัฐว่า “งานราชการไม่ใช่
งานนำบ่อ สามารถทำงานได้หลากหลาย
อยู่ที่ร่วมมือกันพัฒนาตัวเองหรือไม่ในส่วน
ของภาครัฐ วิชาเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์
ต้องใช้อย่างมาก และต้องการความรู้จริง เช่น



ทักษะ 4C แห่งศตวรรษ 21

- 1 Communication ต้องสื่อสารเป็น
- 2 Collaboration สามารถทำงานร่วมกับลูกได้
- 3 Critical Thinking มีความคิดเชิงวิพากษ์
- 4 Creativity มีความคิดสร้างสรรค์

ที่มา : ศศ.รุ่งศักดิ์ อธิบาย

ในด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ
และปัจจุบันมีนโยบาย 5G บัณฑิตด้าน
เศรษฐศาสตร์ต้องคิดครอบคลุมต้องรู้ว่า ลงทุน
ด้วยใคร ประมูลด้วยวิธีไหน เศรษฐศาสตร์คือ
หัวใจ คนเรียนต้องเข้าใจลึกซึ้ง และใช้ความรู้
อย่างตรงไปตรงมา

ไม่ใช่แค่เรียน แต่เรียนให้มีความรู้
ศศ.รุ่งศักดิ์ อธิบายการจัดการ
อาวโศ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้านเจตคติภาคเอกชนแม้ว่าบัณฑิตที่
ตอบโต้กับเจตคติของตัวทำงาน 3-5 ปี
และเรียนต่อ MBA เพื่อพัฒนาตัวเอง
เพราะต้องมีความรู้รอบด้านไม่ใช่แค่
ด้านเดียว ต้องรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ดีมีกา
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

รวมไปถึงด้านเฟรนลี่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ และมีความรู้
ในเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เช่น ราคาน้ำมัน ที่ส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ รวมถึงมีความรู้เรื่องนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและมีความสามารถใน
การวิจัยทางเศรษฐกิจ เพราะคุณ
ที่ประสบความสำเร็จเรื่องมาจากการ
พยากรณ์ที่แม่นยำ ดังนั้นเรื่องนี้
สำคัญมาก ไม่ใช่แค่เรียนให้จบ
แต่เรียนอย่างไรให้มีความรู้ และ
สามารถวิเคราะห์ได้

‘บัลลังก์’ สำคัญในยุคโลกาภิวัตน์
บุญอึ้งโรดม ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สยามไอซีโอ จำกัด ใน
ฐานะผู้ว่าห่าวของกรม อดี กล่าว
เศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลในยุคปัจจุบัน
เพราะเราอยู่ในยุคทุนนิยม ทุกวันนี้
ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เช่น งาน
ศิลปะ แร่หายาก สิ่งเหล่านี้ถูกประเมิน
ค่าทั้งหมด ต้องปลี่ยนรูปแบบ
เข้าใจดี คนเรียนเศรษฐศาสตร์จะ
ได้เปรียบ เพราะรู้ว่าจะเอาเครื่องมือ
อะไรมาใช้ให้ต่อบริษัทไทยยุคใหม่
โลกกำลังเคลื่อนย้ายยุคเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นบทบาททางเศรษฐกิจ เกิด
อิทธิพลเต็มไปหมดเทคโนโลยี
ความเหลื่อมล้ำสังคมไทยในแต่
ยุคสหกรณ์กับสังคมใช้คู่อุตสาหกรรม
ดิจิทัลเต็มตัว

แม้ทุกวันนี้จะบอกว่าเรากำลัง
ยุคเทคโนโลยี แต่การเชื่อมโยงที่ผ่าน
บัณฑิตสาขาไอทีกับคนนอกที่เก่ง
ในประเทศ ทุกสาขาเจอปัญหาแบบ
ได้งานไม่แน่นอน

เดียวกัน คนทำงานไม่ได้รับเงินกัน
ดังนั้น 1.แต่เรียนในสาขาไอทีพอต้อง
สามารถปรับตัวให้มีความรู้ที่เท่ากัน
เกิดขึ้นทุกวัน ต้องมีผลิตภัณฑ์ 2.อย่า
หลงกระแสนิยมไป ทักษะที่ไม่
ออกก็เป็นพนักงานประจำแต่บอก
ว่าการทำงานประจำเป็นลูกจ้าง นีคือ
เวลาที่ที่ดีที่สุดในการสร้างคอนเนคชั่น
กับเครือข่ายเอาไว้ เพื่อวันหนึ่งพร้อม
แล้วค่อยไปเป็นผู้ประกอบการ อย่า
ทำอะไรที่ง่าย กลางๆ เพราะคุณ
เป็นผู้ประกอบการ เพราะคุณ
เป็นคนที่กลัวว่าทำอะไรไม่ประสบ
ความสำเร็จและทิ้งงานไปว่าทำงาน
3.ทุกคนอยู่ในช่วงรอยต่อ ในการทำงาน
งานจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตเกิด
ขึ้น เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นพลัง
ในศตวรรษที่ 21

เชื่อมโยงกับ บ้าเสออด ไม่ตกงาน
ด้าน อชชาติ โกวิธุระกุล รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
ทีดีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กล่าวไว้ ทักษะที่เศรษฐกิจยังคง
จำเป็นเพื่อเข้าใจพื้นฐาน เช่น เรื่อง
GDP หรือบัญชี ต้องเข้าใจว่าเชื่อมโยง
ไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่าง
ความสูงของการเงินได้และเชื่อมโยงกับ
ใหญ่ ภาพกลาง และภาพย่อยได้
ตอบแบบนี้อย่างไรบ้าง

การบ้านที่ต้องทำคือการเปรียบ
เทียบกับทฤษฎี เพราะเราเจออยู่ใน
อีกโลกหนึ่งโดยที่ไม่มีความเป็นจริง
ไม่ได้ ถัดมาคือภาษาอังกฤษเพราะ
พื้นฐานความรู้มาจากต่างประเทศ
ทั่วโลก สุดท้ายคือไม่อย่าให้ทักษะ
เฉพาะตัวอย่างเดียว ต้องปรับเข้า
สู่อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงให้ได้
หากทฤษฎีและ เชื่อมโยงกับ นำ
เทคโนโลยี การประเมิน และเชื่อมโยง
ได้งานแน่นอน